

## รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วม DRx Promotion Campaign

เพื่อได้รับ DRx มูลค่า 100 บาท (“โปรโมชัน”)

สำหรับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการทราบ

1. ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับ DRx จะต้องตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน และถือครอง DRx (AAPL80X หรือ TSLA80X) มูลค่ารวมกันตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จำนวนจากราคาการซื้อขายสุดท้ายของ DRx ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04.00 น. (รวมจำนวนมูลค่า DRx ที่เกิดจากคำสั่งซื้อขายภายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย) โดยการคำนวณมูลค่าการถือครองจะคำนวณจาก AAPL80X และ TSLA80X ทั้งสองตัวรวมกันที่มีอยู่ในพอร์ต DRx ของผู้ลงทุนในทุก ๆ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน
2. DRx ที่ได้รับจะเป็น DRx (AAPL80X หรือ TSLA80X) ที่ผู้ลงทุนมีการถือครองที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุด จำนวนจากราคาการซื้อขายสุดท้ายของ DRx ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04.00 น. (รวมจำนวนมูลค่า DRx ที่เกิดจากคำสั่งซื้อขายภายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย) ในกรณีที่มีมูลค่าการถือครองเท่ากัน ผู้ลงทุนจะได้รับ AAPL80X
3. DRx 100 บาท ที่ผู้ลงทุนได้รับอาจมีมูลค่าไม่เท่ากับ 100 บาท เนื่องจากในการออก DRx นั้น อาจมีส่วนเกินระหว่างอัตราส่วนสิทธิอ้างอิงต่อ DRx และการจัดสรร DRx จะคำนวณจากการ Create หน่วย ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง และปิดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ทั้งนี้ DRx ที่ผู้ลงทุนได้รับจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 บาท
4. ผู้ลงทุน 1 คน มีสิทธิได้รับฟรี DRx 1 สิทธิ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ตกลงเข้าร่วมโปรโมชัน กับบริษัทหลักทรัพย์มากกว่า 1 บริษัท ผู้ลงทุนจะมีสิทธิได้รับ DRx เข้าพอร์ต DRx ของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีการถือครอง DRx ที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุด
5. ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชัน สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโปรโมชันได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03.59 น. โดยดำเนินการด้วยตนเองผ่าน program Streaming ฟังก์ชัน More ของเมนู DRx โดยเลือกกด withdraw promotion (ยกเลิกการเข้าร่วมโปรโมชัน) ทั้งนี้ การยกเลิกการเข้าร่วมโปรโมชัน จะมีผลเฉพาะกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนดำเนินการยกเลิกเท่านั้น และเมื่อกดยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับเข้าร่วม โปรโมชันได้อีก
6. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโปรโมชัน หรือยกเลิกโปรโมชันได้ตามที่เห็นสมควรโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้การพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สุดในทุกกรณี
7. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทฯ เข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลการถือครอง DRx และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรโมชันของผู้ลงทุน และ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ, ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งเป็นผู้ออก และจัดสรร DRx ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับ DRx) เพื่อดำเนินการที่จำเป็นซึ่งรวมถึงการประมวลผลผู้มีสิทธิได้รับ DRx และจัดสรร DRx เข้าพอร์ตผู้ลงทุน รวมถึงตกลง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้จากการประมวลผลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโปรโมชันนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้จากคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นตามลิงก์ ดังต่อไปนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ <https://www.set.or.th/th/rights-execution> ธนาคารกรุงไทย <https://krungthai.com/th/content/privacy-policy>